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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

มติแพทยสภา 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เนช่ันออนไลน์) 
     - กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ออกแถลงการณ์ ชื่นชมแพทยสภา ปกป้องจริยธรรมแพทย์ ความยุติธรรมของสังคม หลังยืนมติ
เดิม ลงโทษ 3 แพทย์ ปมช้ัน 14 ส่งผลให้ข้อเสนอของ รมว.สธ.ในฐานะ "สภานายกพิเศษ" สิ้นผลลงโดยสิ้นเชิง 
      สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
     -มีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารผลการประชุมของแพทยสภา โดยกระบวนการต่อไป แพทยสภาจะออกคำสั่งบังคับตามมติ และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป ซึ่งล่าสุด แพทยสภาอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดเพื่อความรอบคอบ ก่อนส่ง
เอกสารไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องวัน-เวลา 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -ทนายความของ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ 
เตรียมยื่นศาลปกครอง หลังแพทยสภาสั่งพักใบอนุญาต ทั้งนี้ เชื่อว่าแพทย์อีก 2 คนที่ถูกลงโทษในกรณีเดียวกัน ก็จะดำเนินการ
ยื่นร้องต่อศาลปกครองเช่นกัน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
     -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กว่า "จริยธรรม อยู่สูงกว่ากฎหมาย" ข้อความระบุว่า  ทางการแพทย์ เราจะสอนเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมเสมอ โดยหลักการทั่วไปจริยธรรมจะอยู่สูงกว่ากฎหมาย ความผิดทางจริยธรรม มีทั้งที่ผิดทางกฎหมาย 
และไม่ผิดทางกฎหมาย  ในทางการแพทย์ จึงเน้นเรื่องของจริยธรรมอย่างมาก เราจะต้องรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีทำไม่ได้ เช่น คนไข้ท้องเสีย
มา เรารู้ว่ารักษาวันสองวันก็หาย คนไข้จะขอให้เขียนใบลา หยุดงาน 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เหตุการณ์แบบน้ีถึงเป็นญาติพี่น้อง
หรือผู้มีบุญคุณ เราไม่ทำเด็ดขาด ทุกอย่างต้องอยู่ในความจริงและยึดในวิชาชีพเป็นหลัก ที่จริง คุณธรรม ความซื่อสัตย์ จะต้องยึด
มั่นในทุกคนไม่ใช่เฉพาะแพทย์เท่าน้ัน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว 
     -ถูกต้องแล้วที่แพทยสภาโหวตยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเกิน 2 ใน 3 ตามกติกา เพราะหากแพทยสภายอมทบทวนมติเดิมที่สั่ง
ลงโทษแพทย์ 3 ราย จะเกิดความเสียหายต่อแพทยสภาเอง  และเชื่อว่า นายสมศักดิ์ ต้องเก็งข้อสอบล่วงหน้าว่าการวีโต้มติแพทย
สภาจะไม่สำเร็จแน่นอน  แต่การใช้สิทธิวีโต้ ก็ไม่สูญเปล่าเสียทีเดียว เพราะการวีโต้คือการปกป้อง "อดีตนายกฯทักษิณ" และการ
ใช้สิทธิวีโต้ ทำให้มติแพทยสภาสั่งลงโทษแพทย์ 3 ราย ต้องยืดเยื้อมาอีกเกือบ 2 เดือน 
     ข้อสำคัญ การใช้สิทธิวีโต้เป็นโอกาสให้นายสมศักดิ์แถลงทิ่มใจอาจารย์หมอใหญ่บางคนที่เกลียดทักษิณเข้ากระดูกดำ มีหมอ
ใหญ่บางคนต้องการเล่นงานแพทย์ 3 คน ให้กระทบช่ิงไปถึง "อดีตนายกฯทักษิณ" ซึ่งกำลังถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
นัดไต่สวนคดีช้ัน 14 พอดี  เชื่อว่ามติแพทยสภาสั่งลงโทษพักใบอนุญาตแพทย์ 2 ราย ฐานให้ข้อมูลทางการแพทย์ไม่ตรงความเป็น
จริง อาจเป็นประเด็นสำคัญที่ศาลจะนำไปประกอบการพิจารณาไต่สวนอดีตนายกฯทักษิณ กรณีถูกส่งตัวไปรักษาอาการป่วยนอก
เรือนจำ โดยไม่ได้ถูกจำคุกในเรือนจำ มติที่ประชุมแพทยสภาสั่งลงโทษพักใบอนุญาตแพทย์ 2 ราย จึงกระทบชิ่งอดีตนายกฯ
ทักษิณเต็มเปา 

- 

กระแสปรับครม. 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ มองรอบทิศ 

 

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2568 
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     -เจ้าของคอลัมน์ ทำนายว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ-รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะได้คืนถ่ิน
เก่า กลับมาเป็น รมว.สธ.เนื่องจากผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทย มองว่านายอนุทินทำผลงานไว้ดีพอสมควรในช่วงสถานการณ์ฉกุเฉิน 
"โควิด-19" ระบาดหนักเมื่อปี 63-65  นอกจากน้ีนายอนุทินยังทำงานเข้าขากับ "สังคมหมอ" ได้ดีมาก แถมยังมีเครื่องบินส่วนตัวไว้
ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ในภารกิจ "หัวใจติดปีก" ขับเครื่องบินเองเพื่อไปรับหัวใจและไตจากผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย มามอบ
ให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง  นอกจากน้ียังมีปัญหาใหญ่ในสธ. 
ที่รอการแก้ไข คือ ปัญหาหมอจบใหม่ (หมออินเทิร์น) แห่ลาออกกันมาก! เป็นเพราะอะไร รัฐมนตรีคนปัจจุบัน ไม่เข้าใจปญัหาที่
ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของปัญหา หรือว่าเชื่อข้อมูลของ "หมออาวุโส" มากกว่าข้อมูลปัญหาของ "หมออินเทิร์น" ถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่
เอาสธ.ก็ต้อง เตรียมทำใจไปเป็น "ฝ่ายค้าน" ได้เลย 
โครงสร้าง-ภารกิจ’ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ปี 65-69 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
     -นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัดสธ. ลงนามส่งหนังสือแจ้งปรับโครงสร้าง ภารกิจหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค ทั้งสสจ. สสอ. 
รพศ./รพท. รพ.ชุมชน และรพ.สต.ฯลฯ ให้สอดคล้องบทบาทที่เปลี่ยนแปลง อย่างกรณีการถ่ายโอนภารกิจไปท้องถิ่น มีจัดตั้งกลุ่ม
งานใหม่ เพิ่มสายงาน เช่น เพิ่มภารกิจทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาลการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พร้อมตาราง
เปรียบเทียบการปรับโครงสร้างทุกระดับ 

 

บัญชีรายการอัตราค่าบริการ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ ( thecoverage) 
     -นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. ส่งหนังสือด่วนที่สุด เร่งหน่วยบริการในสังกัด กำหนด – จัดทำบัญชีรายการ “อัตรา
ค่าบริการสาธารณสุข” สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมขอให้เขตสุขภาพส่งรายชื่อหน่วยบริการ-บัญชีดังกล่าวกลับมายัง 
สธ. ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. นี้ 

 

สปคม.ตรวจคัดกรองสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday) 
     - กรมควบคุมโรค โดย สปคม.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าตรวจคัดกรองสุขภาพแรงงานข้ามชาติ พร้อมเดินหน้าใช้
เทคโนโลยีชีวมิติการจดจำใบหน้าและการจำลายม่านตา ลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการร่วมกับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มประชากรแฝง 

 

กรมวิทย์ฯ ส่งมอบเทคฯ ผลิต ATMPs 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์,โพสต์ทูเดย์, linetoday) 
     -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ บริษัทแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BKGI ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดชนิด Dendritic cells (DCs) และ Cytokine-Induced Killer cells (CIK) สำหรับรักษามะเร็ง คาด 4 
ปีได้ใช้งาน โดยเจาะจงไปที่ 3 โรคมะเร็งสำคัญได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งตับ 

 

กรมวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัล 36 ผลงานวิชาการดีเด่น 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, NBT) 
     - อธิบดีกรมวิทย์ฯ มอบรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) และผลงานวิชาการด้านพัฒนา
งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ภายใต้หัวข้อ “Transforming Healthcare through Modern Medical Sciences ปฏิรูปการดูแลสุขภาพ ผ่านวิทยาศาสตร์
การแพทย์สมัยใหม่   โดยมีผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 36 เรื่อง แบ่งเป็น ผลงานด้านวิจัยและพัฒนา 24 เรื่อง 
ผลงานวิชาการด้านพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 12 เรื ่อง และยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอและจังหวัดต้นสังกัด ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน จำนวน 4 
หน่วยงาน ได้แก่ สสอ.หาดใหญ่ สสจ. สงขลา สสอ.คีรีมาศ และ สสจ.สุโขทัย 

- 
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โรคโควิด19 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ NBT 
     -นพ.บัลลังก์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยสถานการณ์
ตั้งแต่วันท่ี 29 เม.ย.-25 พ.ค.68 ผู้ป่วยท่ีพบส่วนใหญ่เป็นโควิด 19 สายพันธ์ุ NB.1.8.1  และเป็นสายพันธ์ุที่ถูกกำหนดให้เป็นสาย
พันธุ์ท่ีต้องจับตามอง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตัง้แต่เดือน เม.ย.-พ.ค.ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคโควดิ 
19 ในช่วงนี้ จากข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด 19 จากห้องปฏิบัติการ ในช่วงระหว่าง 29 เม.ย. - 25 พ.ค.68 ในผู้ป่วย 
284 ราย พบสายพันธ์ุ NB 1.8.1 ร้อยละ 73.9 สายพันธ์ุ XEC ร้อยละ 13.7 ที่เหลือเป็นสายพันธุ์ JN.1 และสายพันธ์ุอื่นๆ  

 

การดูแลตนเองหลังผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ () 
     - สถาบันโรคทรวงอก แนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังการผ่าตัดบายพาสต่อทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafting หรือ CABG) หากเกิด อาการอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ 
 

 

ยกระดับมาตรฐานอาหาร 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, hfocus, สวท) 
     - กรมอนามัย ดันเกณฑ์มาตรฐาน SAN หรือ SAN Plus เครื่องหมายการันตี ความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ แทน
มาตรฐาน Clean Food Good Taste  ชวนประชาชนใส่ใจเลือกซื้อ และบริโภคอาหารจากสถานประกอบกิจการอาหารที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มาจากการบริโภคอาหารและน้ำ 

- 

ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, theagendathai, linetoday) 
     -กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2568” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 มิถุนายน 2568 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
ดำเนินงานคุ้มครองฯ เพื่อการเรียนรู้ สถานการณ์ ทิศทาง แนวโน้มของงานคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านการคุ้มครองฯ ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน  การมาร่วมประชุมใน 2 วันน้ีเป็นโอกาส
ด ีที่จะได้มา Update และทบทวนความรู้ใหม่ๆ เพื่อการต่อยอดพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

หมอไทยดีเด่น แห่งชาติประจำปี 2568 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangraireport) 
     - นายแก้ว ใจยืน หมอพื้นบ้านประจำจังหวัดพะเยา ได้รับคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568  ทั้งนี้จะได้เข้ารับเงินรางวัล และรับพระทานเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ในวันท่ี 2 – 6 กรกฎาคม 2568 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- 

กรมสุขภาพจิต ชูบทเรียนต่างแดน เร่งสร้างโรงเรียนปลอดภัย 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) 
     -กรมสุขภาพจิต ชี้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในประเทศออสเตรียและประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 10 
มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นข่าวที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของคนทั้งโลก กรมสุขภาพจิตพร้อมตอบสนองนโยบายการสร้างสังคมที่
ปลอดภัยไร้ความรุนแรงของปลัด สธ. พร้อมเสนอแนวทางป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา เน้นการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยและสุขภาพจิต ของเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่การสังเกต
พฤติกรรมเสี่ยง ส่งต่อรับการช่วยเหลือหากพบสัญญาณผิดปกติจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานในการป้องกันยับยั้งความรุนแรง 
หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 

 

บุกจับแหล่งผลิตเคร่ืองสำอางเถื่อน - 



   

.. 

4 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ)  เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ch5, 
ch7, innnews) 
     - ตำรวจ ปคบ.บุกค้นบ้านพักย่านบางบัวทอง ลักลอบเปิดโรงงานผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ดังส่งขายร้านนวดสปาทั่วประเทศ 
พบใช้แรงงานกรอกใส่ขวดขาด ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขลักษณะ สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงไม่มี
ใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่ผลิตหรือโรงงาน เจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  211 รายการ จำนวน 776,352 ช้ิน 
มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท อ้างโรงงานเดิมผลิตไม่ทัน จึงขยายฐานการผลิต หลังจากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมเร่งรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนายทุน หรือ เจ้าของโรงงาน รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง 
,พ.ร.บ.สมุนไพร ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป 
คดีหมอแอร์ ลักลอบจ่ายยา ‘Alprazolam’ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(มติชน, )  เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, MCOT, thaiPBS, linetoday ) 
     -ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 เตรียมขยายผล เข้าตรวจค้นคลินิกแห่งหนึ่ง ย่านฝั่งธนบุรี หลังพบเป็นหนึ่งคลินิกที่รับซื้อยา
จาก หมอแอร์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลพิจารณาออกหมายค้นคลินิกดังกล่าว ซึ่งคาดว่า 
ภายใน 1-2 วันน้ีจะมีความคืบหน้า 
     ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ตำรวจ ปปป. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ปปง. และ ป.ป.ช. เตรียมประสาน ตำรวจปส.และ สธ. ขอข้อมูล
ในคดีดังกล่าว เชื่อว่าคนภายในอย.อาจมีส่วนรู้เห็น รวมทั้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของ รพ.ตำรวจ และตำรวจปส.ยังพบข้อมูลว่า 
เวชระเบียนของผู้ป่วย 370 คน ถูกขายออกไป ตั้งแต่ปลายปี 2564 ในราคา 5,000 บาท   นอกจากนี้ในจำนวน 370 รายชื่อ ยัง
พบอีกว่า หนึ่งในจำนวนนี้ 2 รายชื่อ เป็นคนงานก่อสร้าง ตกนั่งร้านไม่เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และ
โรงพยาบาลตำรวจ ส่วนอีกคน เป็นผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 10 ปี แต่ปัจจุบันมีรายชื่อรับยาเช่นเดียวกัน 
       ด้าน สธ. เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี หมอแอร์ และเจ้าของคลินิกทั้ง 12 แห่ง ที่ใช้เวชระเบียนคน
ตายสั่งซื้อยาดังกล่าวในข้อหา ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     - ผศ. ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บรโิภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบุ กรณี หมอแอร์ มีการขายยา Alprazolam นอกระบบมา 3 ปี เผยการควบคุมของ อย. เข้มงวด แต่ยังพบยาหลุดรอด ถาม
ระบบกำลังมีช่องโหว่หรือไม่ แนะดูแค่ตัวเลขรายงานจากสถานพยาบาลอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีระบบติดตามการกระจายยาใน
สถานพยาบาล หรือระบบตรวจจับที่สามารถดักจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด และ
จัดการกับยาปลอม หรือบิลขาว ท่ีนำเข้าโดยไม่รายงาน อย. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS) 
     -รศ.พ.ต.ท.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานฯ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต
วิเคราะห์กรณี “หมอแอร์” เทียบทฤษฎีอาชญากรคอปกขาว ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีวิธีคิดที่สลับซับซอ้น 
ต่างจากเหตุอาชญากรรมทั่วไป เสนอแนวทางป้องกันใช้ระบบ AI ช่วย เชื่อมโยงข้อมูลสถานพยาบาลกับทะเบียนราษฎร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อลดข้อผิดพลาด และป้องกันการสวมสิทธิ อีกประเด็นท่ีน่าสนใจคือ สิทธิประโยชน์เอื้อให้ข้าราชการมีที่
พัก แต่กรณีนี้กลับใช้เป็นสถานท่ีพักยา ท้ังที่ในเชิงโครงสร้าง มีตำรวจอีกจำนวนไม่น้อยยังขาดแคลนท่ีพักอีกจำนวนมาก 
      สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv) 
     -เสนอบทความ กรณีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลคลินิกที่
เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะเมื่อมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในวงการแพทย์ ซึ่งทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องจับตาอย่าง
ใกล้ชิด เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข แต่ยังกัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวิชาชีพแพทย์และกลไกรัฐ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการสุดสัปด์ 
     -เสนอบทความ ประเด็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยา โดยแพทย์ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข 
ของประเทศ และเป็นความอัปยศไร้จริยธรรมของวิชาชีพแพทย์ ซึ่งต้องได้รับบทลงโทษทั้งจากแพทยสภา และถูกดำเนินคดีทาง
กฎหมายอย่างเลี่ยงมิได้ 

- 
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“บทบาท” ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
     -พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ประกาศบทบาทและ
ความสามารถเฉพาะของ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน. แพทย์สาขานี้มีความเช่ียวชาญในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโรคที่พบบ่อยในชุมชน โดยเน้นการดูแลแบบผสมผสานทั้งการรักษา 
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ตั้งแต่ในสถานพยาบาลไปจนถึงบ้านและชุมชน. บทบาทสำคัญคือ การเป็นผู้ให้บริการปฐมภูมิ
ที่มีคุณภาพสูง การเป็นผู้นำทีมคลินิก ผู้ประสานงานดูแลผู้ป่วยซับซ้อน และ ผู้บริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพท่ีเข้าถึงได้และต่อเนื่อง. 

 

ถ่ายโอนรพ.สต. 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     -สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  จัดประชุมนัดแรกปี 68 ในวันที่ 17 
มิ.ย.นี ้เตรียมพิจารณาข้อมูล “ถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. ปีงบ 69” หลังได้ข้อมูลตัวเลข รพ.สต. - บุคลากร - อบจ. ที่จะถ่ายโอน
แล้ว สำหรับปี 2569 อบจ. ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ในเขต
จังหวัด ในปีงบประมาณ 2566, 2567 และ 2568 ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ใน
เขตจังหวัดเพิ่มจำนวน 35 จังหวัด โดยขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. จำนวน 17 แห่ง และขอรับถ่ายโอน
บุคลากร จำนวน 513 คน 

 

สถานการณ์ไทย-กัมพูชา 
  สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, hfocus, linetoday) 
     -นพ.สสจ.สุรินทร์ เผยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์บริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรพ.พนมดงรัก และรพ.กาบเชิง เป็น
โรงพยาบาลชุมชนติดชายแดน จะมีการยกระดับตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมส่งมอบให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หากเกิดเหตุ
รุนแรงหรือเหตุปะทะ พร้อมเตรียมแผนอพยพ ขณะนี้ยังอยู่ระดับ Alert  ในช่วงการเฝ้าระวัง หากฉุกเฉินระดับ 2 พร้อมอพยพ
ผู้ป่วยในรพ.พนมดงรัก-รพ.กาบเชิงทันทีเพื่อความปลอดภัย ส่วนกรณีฝั่งกัมพูชา เตรียมมาตรการห้ามคนในประเทศรักษาในไทย 
หากเป็นจริง ไม่กระทบหน่วยบริการ แต่ละปีเข้ารับบริการไม่มากเฉลี่ย 1 หมื่นคน ค่ารักษาเก็บได้ราว 49 ล้าน ค้างชำระ 1 ล้าน
บาท ท่ีผ่านมารักษาตามมนุษยธรรม รายได้หลักรพ.ในจังหวัดยังเป็นบัตรทอง เพราะภารกิจหลักดูแลคนไทย 
 
 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมรพ.เอกชน เผยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ป่วยไม่ลด  คนมีกำลังจ่ายบิน
เข้ารับการรักษาได้ ขณะที่ รพ.เกษมราษฎร์อรัญฯยังไม่กระทบ ท่ีน่าห่วง คือกรณีสู้รบตะวันออกกลาง 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -ฮุน เซน" ออก 6 มาตรการตอบสนองไทยปิดจุดผ่านแดน หนึ่งในนั้นเตรียมส่งต่อผู้ป่วยไปรพ.ในพ้ืนท่ี หรือตปท.แทนรักษาใน
ประเทศไทย ด้านโฆษก กต.ยืนยันไทยจะใช้กลไกทวิภาคีแก้ปัญหาชายแดนกับกัมพูชา 

 

แม่น้ำกกยังพบสารหนูตกค้าง 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     -จังหวัดเชียงใหม่ติดตามต่อเนื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำกก พบ 2 ตำบล 11 
หมู่บ้าน รับผลกระทบรวมกว่า 5,800 ครัวเรือน ระบุยังตรวจพบสารหนูตกค้างในแม่น้ำ แต่ปลาและสัตว์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 
สามารถบริโภคได้ เพียงแต่ต้องปรุงสุก 

 

พบไมโครพลาสติกในน.เจ้าพระยา 
   สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 

 



   

.. 

6 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
     - ศ.ดร.แซนญ่า บาเบล จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT ) ได้เผยผลวิจัยน่าตกใจว่า 
พบไมโครพลาสติกปนเปื ้อนในแม่น้ำเจ้าพระยา อาหารทะเล (โดยเฉพาะหอยแมลงภู ่) และน้ำประปาในระดับสูงกว่า
มาตรฐานสากล แสดงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของระบบบำบัดน้ำเสียแบบดั้งเดิม แม้ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จะยังไม่ชัดเจน
นัก แต่หลักฐานเบื้องต้นชี้ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร ตับ และฮอร์โมนได้ งานวิจัยนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็น
เร่งด่วนในการลดการใช้พลาสติกและปรับปรุงระบบจัดการขยะเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
ชุดตรวจคัดกรองโรคไต 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) 
     - สวทช.ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมการใช้ชุดตรวจคัดกรองโรคไต นำร่องเป็น 'ขอนแก่นโมเดล' ตั้งเป้าขยายผล
สู ่ระดับประเทศภายในปี 2571 ชุดตรวจคัดกรองโรคไตนี ้ เป็นหนึ ่งในกลยุทธ์ S&T Implementation for Sustainable 
Thailand โดยเป็นนวัตกรรมชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) ที่ประชาชนทั่วไปใช้ตรวจคัดกรองโรคได้ด้วยตัวเอง และทราบ
ผลตรวจได้ภายใน 5 นาที 

- 

ไข้เลือดออกมือสอง 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) 
     - เสนอบทความกล่าวถึง "ไข้เลือดออกมือสอง" ซึ่งเป็นภาวะที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ 
แม้ไม่ได้ติดเช้ือโดยตรง แต่ต้องแบกรับความเครียด ความกังวล และผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นภัยเงียบที่หลายคนอาจ
เผชิญโดยไม่รู้ตัว โดยนำเสนอเรื่องราวของผู้ที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันไข้เลือดออกเพื่อปกป้อง
ทั้งตัวเองและคนท่ีรัก 

- 

เอชไอวี ในวัยรุ่น 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. มติชน 
     -เสนอบทความกล่าวว่า สังคมไทยยังคงเผชิญกับปัญหา การติดเชื้อเอชไอวี ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน 
ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และการขาดการรณรงค์ให้ความรู้ที่ต่อเนื่อง การรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ในการ
ป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ได้ถูกละเลยทั้งระดับนโยบาย งบประมาณ การบริหารจัดการของรัฐในหลากหลายกระทรวงที่
รับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของเขา ปัญหานี้ซับซ้อนด้วยปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ผู้เขียนเน้น
ย้ำว่าแม้เอดส์จะไม่หมดไป แต่ก็มีแนวทางการรักษาและป้องกันท่ีต้องเข้าถึงได้มากข้ึน  

 

อัปเดต'วงการแพทย์ 'ใช้ AI ช่วยหมอ 
   สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1 
     -เสนอบทความ วงการแพทย์ไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ ยกระดับการรักษาและเพิ่มความ
สะดวกให้ผู้ป่วย เช่น AI ช่วยคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของตาบอด โดยสามารถตรวจจับโรคได้แม่นยำ
และรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขได้มหาศาล นอกจากน้ี AI ยังถูกนำมาใช้
ในการวิจัยจีโนมิกส์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็ง ด้วยการแปลผลรหัสพันธุกรรมที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การนำ AI มา
ใช้ในทางการแพทย์ยังคงมีความท้าทาย โดยเฉพาะเรื่อง จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากทุกการตัดสินใจของ 
AI ล้วนส่งผลต่อชีวิตของผู้คน 
 

 

3 ปีกัญชาเสรีทำค่าใช้จ่ายสุขภาพเพ่ิม 
  สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     - หลังการปลดล็อกกัญชาเสรีครบ 3 ปีในไทย การเสวนาของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ชี้ว่ามีผลกระทบหลายด้าน ทั้ง ร้านค้า
กัญชาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้การควบคุม รวมถึง การใช้กัญชาที่เพิ่มขึ้นในหมู่วัยรุ่น อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ ผู้ป่วยที่เ กิด
จากใช้กัญชาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสงูขึ้น นอกจากน้ี หลายประเทศยังคงประกาศเตือนพลเมืองเรื่องการนำกัญชาเข้า-ออก
ประเทศ สะท้อนว่ากัญชาเสรีของไทยยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ปัจจุบันพบว่ามีจุดจำหน่ายที่ได้รับใบอนุญาตมากถึง 
17,867 ราย ยังไม่นับรวมกับที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งมีอีกจำนวนมาก ดังนั้นสังคมจึงต้องการนโยบายและระบบการจัดการที่ครบวงจร 

 



   

.. 

7 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  ทำให้ภาคีเครือข่ายเร่งผลักดันร่าง 
พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพื่อควบคุมการใช้ให้เหมาะสมและเน้นประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง 
จัดประชุมเสริมความรู้การโฆษณาอาหาร-ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสื่อวิทยุ 
   สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์) 
     - สำนักงาน กสทช. ภาค 2 จัดประชุม “การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ประจำปี 2568” ที่จังหวัดสกลนคร   เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในข้อกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลโฆษณาผลติภณัฑ์
สุขภาพในสื่อวิทยุระดับพ้ืนท่ี พร้อมกรณีศึกษาจริง เพื่อให้สถานีวิทยุนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนงาน กสทช. 
ภาค 2 ที่จะจัดการประชุมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และหนองคาย เพื่อผลักดันให้สถานี
วิทยุทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้อง  

 

กองทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (โลกวันนี้ ,กรมประชาสัมพันธ์) 
     -นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวในพิธีแสดงเจตนารมณ์การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทุนด้าน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ 5 องค์กร ได้แก่ สสส. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สปสช. และสำนักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)  ในการจัดตั้งกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ
ขับเคลื่อนการแก้ไขบัญหาโดยใ้ช้กลไกกองทุนหมุนเวียน การบริหารแบบกึ่งรัฐ -กึ่งเอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะดี ขณะนี้ได้จัดทำแผนความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ ขึ้น พร้อมกำหนดพื้นที่นำ
ร่องแรกในการดำเนินการ คือ จ.ลำปาง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ถ่านหิน อ.แม่เมาะ เป็น จังหวัดที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดสูงสุดในประเทศ โดยตั้งเป้าพัฒนา จ.ลําปางเป็นเมืองสุข
ภาวะที่ดีและยั่งยืนภายใน 3 ปี (พ.ศ.2568 -2570) 

 

 


